

Source :

แนวหน้า

61229117

Date : 17 ก.ค. 2561 Page :

๒

No :



■ ■ บมจ.ไทยออยล์ วิเคราะห์แนวโน้มราคาน้ำมันดิบตลาดโลกรอบสัปดาห์นี้ (16-20 ก.ค.)...โดยระบุว่าราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มจะถูกกดดันจากอุปทานน้ำมันดิบมีแนวโน้มตึงตัวเพิ่มขึ้น...ทั้งนี้ปัจจัยที่ต้องจับตาได้แก่...แรงกดดันในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ และจีนได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นและมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและความต้องการใช้น้ำมัน หลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ เตรียมเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนรวมมูลค่ากว่า 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปลายเดือนสิงหาคมนี้ ล่าสุดทางจีนออกมาตอบโต้ว่าจะเตรียมออกมาตรการ

ตอบโต้สหรัฐ ในเร็วนี้...ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของลิเบียคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากท่าเรือส่งออกน้ำมันดิบ Zueitina และ Hariga ได้กลับมาทำการปกติอีกครั้ง หลังได้มีการประกาศเหตุสุดวิสัยในวันที่ 14 มิ.ย. 2561 อย่างไรก็ตาม ท่าเรือส่งออกน้ำมัน Ras Lanuf และ Es Sider ได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก จึงต้องมีปิดซ่อมบำรุงไปอีกระยะหนึ่ง...ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐ คาดจะปรับลดลงต่อเนื่อง หลังความต้องการใช้น้ำมันของสหรัฐ อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง รวมถึงปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบจากแคนาดา ที่มีทิศทางปรับลดลง...คาดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส เคลื่อนไหวในกรอบ 68-73 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล...ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 72-77 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล...

■ ■ จากสถานการณ์น้ำมันปาล์มดิบต้นตลาดและมีราคาตกต่ำ กระทรวงพลังงานได้หาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและ

ส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ซึ่งมีเป้าหมายในการจำหน่ายที่ 15 ล้านลิตรต่อวัน และคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบได้มากขึ้น จากเดิม 1.3 ล้านตันต่อปี เป็น 2 ล้านตันต่อปี โดยกำหนดให้ราคาขายปลีกน้ำมัน บี 20 ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปกติ 3 บาทต่อลิตร...และล่าสุดได้เริ่มจำหน่ายแล้ว...ผ่านสถานีบริการของ...บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) PTTOR...นางสาวจิราพร ชาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่...PTTOR...บอกว่า PTTOR ให้ความสำคัญกับกระบวนการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต จัดเก็บ ให้ได้มาตรฐาน...โดยผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 จากถลุงน้ำมันลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพียงแห่งเดียว ขณะนี้รวมจำนวนการผลิตและจำหน่ายน้ำมันทั้งสิ้นประมาณ 270,000 ลิตรต่อเดือน...ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็น

วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล ประมาณ 30 ล้านลิตรต่อเดือน หรือ 360 ล้านลิตรต่อปี... ■ ■ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Miyagi Solar Project เมืองมียากิ ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตติดตั้ง 18 เมกะวัตต์ ของ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) SIAM....การก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่า 90% โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบระบบจ่ายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 2 เดือน จากนั้นจึงจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561...ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ บริษัท Tohoku Electric Power ระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (Fit) 36 เยนต่อหน่วย... ■ ■

กระเบื้องเพชร